

ผลการประชุมนานาชาติด้านหนี้สาธารณะ 2018



กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) จัดการประชุมนานาชาติ “2018 Asian Regional Public Debt Management Forum” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด “Prudent Debt Management for Sustainable Growth in the Age of Digital Transformation” โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้แทนจาก 48 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารกลาง องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวเปิดการประชุมว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียส่งสัญญาณการฟื้นตัว จึงส่งผลให้มีความต้องการเงินทุนเพื่อพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อให้เพียงพอกับความ ต้องการ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง



ประเทศ ในการนี้ประเทศไทยก็ได้ดำเนินการปฏิรูปนโยบายด้านภาษี และเพิ่มมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรองรับการเปิดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ให้ดึงดูดการลงทุนและสร้างเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการจัดการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์



ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของประเทศอย่างยั่งยืน และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น

นายภูมิศักดิ์ อรรถญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม

การประชุมนานาชาติด้านหนี้สาธารณะเป็นครั้งที่ 2 ของไทยในรอบเกือบ 10 ปี จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศในการจัดประชุมด้านวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวใช้เวลาร่วมกัน 3 วัน ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันในการบริหารหนี้สาธารณะ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการเงินและการคลังของประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผู้แทนจากประเทศต่างๆ เห็นพ้องร่วมกันว่า การบริหารหนี้สาธารณะในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารหนี้เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น แนวทางการระดมทุน แนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนวคิดอันหลากหลาย และเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นสมาชิก ADB ขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อรองรับการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะให้ความสำคัญทั้งเนื้อหาทางวิชาการและการส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาคในทุกด้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจอย่างดียิ่งจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในอำเภอเกาะสมุย นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกระจายรายได้ในภูมิภาค และสนับสนุนภาพลักษณ์อันดีของประเทศ

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

